

PHÁT HUY TINH THẦN CHIẾN THẮNG ĐIỆN BIÊN PHỦ, KHƠI DẬY KHÁT VỌNG PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC PHỒN VINH, HẠNH PHÚC

ĐỖ THANH LOAN

Chiến dịch Điện Biên Phủ toàn thắng, kết thúc oanh liệt cuộc tiến công chiến lược Đông Xuân 1953 - 1954 của quân và dân Việt Nam; làm phá sản kế hoạch Navar của địch; hồng xoay chuyển cục diện chiến tranh trên chiến trường Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp Mỹ. Chiến thắng này đã phát huy tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ bất diệt, khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc cho thanh niên Việt Nam, góp phần động viên, thúc đẩy họ phát huy cao độ lý tưởng cách mạng, lễ sống, ước mơ, hoài bão, lập nên những kỳ tích mới, những chiến công mới trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay.

Ngày 07/5/1953, thực dân Pháp cử tướng Navar làm Tổng chỉ huy quân viễn chinh Pháp ở Đông Dương. Navar đề ra kế hoạch quân sự mới với hy vọng kết thúc chiến tranh trong vòng 18 tháng và giành lấy thắng lợi quyết định để “kết thúc chiến tranh trong danh dự”. Đầu tháng 12/1953, Navar quyết định xây dựng Điện Biên Phủ thành một tập đoàn cứ hùng mạnh, sẵn sàng cho một cuộc quyết chiến tại đây, với mục tiêu “nghiến nát” bộ đội chủ lực của ta. Trước tình hình đó, Bộ Chính trị, Ban Chấp

hành Trung ương Đảng đã quyết định mở chiến dịch Điện Biên Phủ và xác định nơi đây trở thành tâm điểm của kế hoạch Đông Xuân năm 1953 - 1954 của ta, một trận quyết chiến chiến lược giữa ta với Pháp.

Hưởng ứng khẩu hiệu: “Tất cả cho tiền tuyến”, “Tất cả để chiến thắng”, hàng vạn thanh niên các tỉnh vùng tự do Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, các tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh, Phú Thọ, Vĩnh Phúc... và các tỉnh vùng giải phóng ở khu 3 đã tham gia lực lượng bộ đội chủ lực và thanh niên xung phong trực tiếp

chiến đấu ở lòng chảo Điện Biên Phủ. Trên chiến trường, sự hy sinh của những thanh niên Việt Nam đã tiếp thêm sức mạnh cho ngọn lửa yêu nước trong trái tim những người đồng đội trên tiền tuyến và cả triệu người nơi hậu phương. Lịch sử không thể nào quên tấm gương anh dũng hy sinh của anh hùng Phan Đình Giót, người đã lấy thân mình lấp lỗ châu mai, anh hùng Tô Vĩnh Diện, lấy thân mình chèn bánh pháo, anh hùng La Văn Cầu chặt cánh tay phá đồn địch... Nhiều thanh niên đã trở thành những tổ viên hăng hái của các tổ “bắn bia sống”, phong trào “bắn tĩa, săn Tây”, thi đua giữa các lực lượng bộ binh, pháo binh, pháo cao xạ, đánh chắc, tiến chắc, từng bước siết chặt vòng vây, tiến tới tiêu diệt và bắt gọn toàn bộ quân địch trong tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ. Trong suốt 56 ngày đêm “khoét núi, ngủ hầm, mưa dầm, cơm vắt”, “máu trộn bùn non”, những người thanh niên Việt Nam có mặt trong chiến dịch Điện Biên Phủ “gan không núng, chí không mòn”.

Tổng kết chiến dịch, đã có khoảng 26 vạn dân công tham gia tiếp tế cho chiến dịch Điện Biên Phủ, đóng góp 2 triệu ngày công để phục vụ chiến dịch. Từng đoàn



người, đa phần đều ở độ tuổi thanh niên nối đuôi nhau trên các con đường vận tải, tất cả đều hướng về Điện Biên Phủ. Mặc cho máy bay Pháp ném bom, những vũ khí, khí tài của chúng không thể nào cản được bước tiến của quân và dân ta hiên ngang mà tiến về phía trước. Xúc động trước hình ảnh ấy, nhà thơ Tố Hữu trong bài thơ “Hoan hô chiến sỹ Điện Biên” đã viết:

“...Đốc Pha Đin, chị gánh anh thồ

Đèo Lũng Lô, anh hò chị hát
Dù bom đạn, xương tan thịt nát
Không sờn lòng, không tiếc tuổi xanh...”

Có thể nói rằng, lực lượng thanh niên đã trở thành lực lượng chủ lực đảm bảo cung cấp đầy đủ hậu cần, giao thông thông suốt phục vụ chiến dịch Điện Biên Phủ. Trong thư ngày 08/5/1954, Bác Hồ đã gửi lời khen ngợi: “Bác và Chính phủ thân ái gửi lời khen ngợi cán bộ, chiến sĩ, dân công, thanh niên xung phong và đồng bào địa phương đã làm tròn nhiệm vụ một cách vẻ vang”. Chiến dịch Điện Biên Phủ lịch sử đã diễn ra cách đây 70 năm, những đóng góp của thế hệ thanh niên năm ấy đến nay vẫn còn nguyên giá trị, trở thành động lực thôi thúc thế hệ trẻ hôm nay tiến bước nối theo thế hệ đi trước và kế tục sự nghiệp cách mạng của cha anh.

Tiếp bước cha anh, tiếp nối tinh thần chiến thắng Điện Biên Phủ “chấn động năm châu, rung động địa cầu”, thế hệ thanh niên Việt Nam đã và đang tích cực “xây dựng lại đất nước ta to đẹp hơn, đàng hoàng hơn” như mong ước của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Những tấm gương, điển hình tiên tiến, xung kích, đi đầu trong chiến đấu, lao động, học tập và công tác, nhất là trong hơn 38 năm đổi mới và hội nhập quốc tế đã và đang tiếp tục khẳng định vị thế và vai trò quan trọng của thanh niên Việt Nam. Ghi sâu lời Bác dạy về vai trò và trách nhiệm của thanh niên:

“Thanh niên là người chủ tương lai của nước nhà. Thật vậy nước nhà thịnh hay suy, yếu hay mạnh một phần lớn là do các thanh niên. Thanh niên muốn làm người chủ tương lai cho xứng đáng thì ngay hiện tại phải rèn luyện tinh thần và lực lượng của mình, phải ra làm việc để chuẩn bị cái tương lai đó”, Theo đó, trong thời gian tới thanh niên cần thực hiện một số vấn đề sau:

Thứ nhất, quán triệt sâu sắc chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về vị trí, vai trò của thanh niên; không ngừng trau dồi lý tưởng cách mạng, lòng yêu nước; xây dựng đạo đức, lối sống lành mạnh, ý thức tôn trọng và nghiêm chỉnh chấp hành Hiến pháp và pháp luật... Tiếp tục phát huy vai trò của thanh niên trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Chỉ thị số 42-CT/TW, ngày 24/3/2015 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ giai đoạn 2015-2030.

Thứ hai, mỗi cá nhân trong từng kế hoạch, chương trình hành động của bản thân phải đăng ký quyết tâm tu dưỡng lý tưởng cách mạng, rèn luyện bản lĩnh chính trị, tri thức lý luận với rèn luyện đạo đức cách mạng, thực hiện “cẩn kiệm liêm chính, chí công vô tư” phù hợp yêu cầu của thực tiễn. Tiếp tục thực hiện Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị khóa XII “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trở thành nhu cầu tự thân của mỗi người, mỗi tổ chức cơ sở Đoàn gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị, với phòng chống suy thoái về đạo đức, lối sống, “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, gắn với mục tiêu xây dựng đất nước hùng cường, nhân dân hạnh phúc

theo Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng. Tích cực đấu tranh phòng, chống chủ nghĩa cá nhân, phê phán những thói hư, tật xấu, lối sống vị kỷ, thực dụng, các biểu hiện tiêu cực đi đôi với việc cố vũ lối sống trong sạch, có chí tiến thủ, tinh thần đoàn kết, thường xuyên tiến hành tự phê bình và phê bình để giúp nhau cùng tiến bộ, để tuổi trẻ cả nước vững tin thực hiện ước mơ, hoài bão của mình, kiên định mục tiêu độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội; đồng thời góp phần xây dựng Đoàn, Đoàn tham gia xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh.

Thứ ba, chú trọng phương châm học đi đôi với hành, lý luận gắn liền với thực tế trong đào tạo, bồi dưỡng văn hóa, khoa học - kỹ thuật, công nghệ, quân sự ngoại ngữ, kỹ năng nghề nghiệp, kỹ năng sống, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình hành động của tuổi trẻ của cả nước như: “tích cực tham gia các hoạt động xã hội, các chương trình hành động của tuổi trẻ của cả nước được triển khai sâu rộng như: “Lập thân, lập nghiệp, xây dựng đất nước phồn vinh”, “Bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự, an ninh”, “Nâng cao dân trí, bồi dưỡng tài năng trẻ, phát triển văn hóa, thể thao”, “Công tác xã hội, bảo vệ môi trường”, “Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Việt Nam”, “Đoàn viên phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam”...

Tự hào là thanh niên Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh, chúng ta nguyện ngày đêm nỗ lực học tập, lao động để trau dồi, nâng cao tri thức, chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng sống và làm việc trong bối cảnh toàn cầu hóa và sự tác động của Cách mạng công nghiệp 4.0; phấn đấu ở mọi lúc, mọi nơi và suốt đời để xây dựng tương lai cho chính mình và đủ đức tài đi tiên phong trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc phát triển giàu mạnh, bền vững.